

## สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ 3 เดือน)

คณะกรรมการสุภาพศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 3 เดือน พบว่า คณะมีการบริหารความเสี่ยงตามแผน ทั้งหมด 10 ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานตามสถานะความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการมี**ระดับลดลง** จำนวน 1 ความเสี่ยง (ร้อยละ 10) คือ ความเสี่ยงด้านการบริหารแผน S1,S2 และ S3 ลดลงจากระดับสูงมาก เป็นระดับสูง สำหรับผลการดำเนินงานตามสถานะความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการมี**ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม** มีจำนวน 9 ความเสี่ยง (ร้อยละ 90) ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านวิชาการ O1 ,O2 ,O3 และ O4 ความเสี่ยงยังอยู่ระดับสูงมากทั้ง 4 ความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการวิจัย F1 ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง
3. ความเสี่ยงด้านพันธกิจสัมพันธ์ O5 และ O6 ความเสี่ยงอยู่ระดับสูงทั้ง 2 ความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน F2 ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง
5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ C1 ความเสี่ยงอยู่ระดับสูงมาก

		ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง
		ผลกระทบ	โอกาสเกิด	ความเสี่ยง	ผลกระทบ	โอกาสเกิด	ความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านการบริหารแผน (s)	S1 ระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการไม่ตรงกับเวลาที่กำหนดใน กนผ.01	3	4	สูง	2	2	น้อย	ลดลง
ความเสี่ยงด้านวิชาการ (O)	O1 จำนวนนักศึกษาลดลง	4	4	สูงมาก	4	4	สูงมาก	เท่าเดิม
	O2 การพัฒนา/ทบทวนหลักสูตร	3	3	ปานกลาง	3	3	ปานกลาง	เท่าเดิม
	O3 การดำเนินงานของบัณฑิต	4	4	สูงมาก	4	4	สูงมาก	เท่าเดิม
	O4 การพัฒนาคุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้สอนเพื่อทดแทนการเกษียณอายุ	3	3	ปานกลาง	3	3	ปานกลาง	เท่าเดิม
ความเสี่ยงด้านพันธกิจสัมพันธ์ (O)	O5 จำนวนผู้เข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้น 5 หลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4	5	สูง	4	5	สูง	เท่าเดิม
	O6 การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน	3	3	ปานกลาง	3	3	ปานกลาง	เท่าเดิม
ความเสี่ยงด้านการวิจัย (F)	F1 จำนวนทุนวิจัยหรือจำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภายนอก	3	4	สูง	3	4	สูง	เท่าเดิม
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	F2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา มีโครงการตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปที่บรรลุเป้าหมายระดับผลผลิตแต่ไม่เกิดผลลัพธ์/ไม่มีข้อมูลผลลัพธ์	3	4	สูง	3	4	สูง	เท่าเดิม
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (C)	C1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีการใช้ข้อมูลบุคลากรโดยไม่ได้ผ่านความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล รวมทั้งการ share ข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรโดยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์ e-mail และรูปภาพ ผลงานที่มีลิขสิทธิ์ ผลการประเมิน Statement เงินเดือน เป็นต้น	3	5	สูงมาก	3	5	สูงมาก	เท่าเดิม